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Ólýðræðislegum vinnubrögðum mótmælt -  ekkert samráð haft

Lundavinafélagið í Vík í Mýrdal sendi Umhverfisnefnd Aiþingis athugasemdir í sumar, eins og 
hagsmunaðilum var boðið upp á í tengslum við náttúruverndaráætlun 2009 -  2013. 
Lundavinafélagið er ötvírætt hagsmunaaðili í því máii sem snýr að friðiýsingu Reynisfjalls. 
Félagið hefur á leigu veiðirétt fyrír lunda í fjallinu og tekur á sig um leið þá ábyrgð að annast 
veiðistjórnun. Þar hafa varúðarsjónarmið verið höfð að leiðarljósi og lundínn fengið að njóta 
vafans. Það eina sem Lundavinafélagið fer fram á er að félagsmenn njóti sama réttar við 
þessa málsmeðferð. Hér að neðan má sjá lýsingu á því samráðsferli sem Umhverfisstofnun 
lofar í greinagerð með þingsályktunartillögunni. Skemmst er frá því að segja að ekki hefur 
verið staðið þetta loforð. Nefndin hefur í engu svarað lundavinafélaginu. Er þeim 
vinnubrögðum hér með harðlega mótmælt.

Viö framkvæmd náttúruverndaráætlunar 2004-2008 hefur Umhverfisstofnun lagt áherslu á að 
kynning og samráð farl fram elns snemma fferlinu og hægt er og að þeir aðHarsem teijast hafa 
sérstakra hagsmuna að gæta verði skilgrelndir einsfijótt og auðið er. Stofnunln hefur því í upphafi 
friðlýsingarferlis boðað tii kynningarfunda með iandeigendum, sveitarstjórnum, umhverfisráðuneyti 
og öðrum hagsmunaaðilum til þess að kynna markmið og hugmyndir um friðlýsingu viðkomandi 
svæðis. Með þessu móti hefur stofnunin viljað stuðla að umræðu um tillögurnar og auka líkur á að 
sátt náist um friðlýsingu, en það erm.a. grunnurinn að því aðfriðiýsing nái þeim markmiðum sem að 
erstefnt Á grunni athugasemda og viðræðna hefur stofnunin síðan mótað drög að friðlýsingu. Drög 
að friðlýsingu hafa siðan verið kynnt fyrir iandeigendum, sveitarstjórnum og öðrum hagsmunaaðilum 
og þeim gefinn kostur á að gerafrekari athugasemdir. Náist samkomuiag milli Umhverfisstofnunar og 
þessara aðila sendir stofnunin tillögu að friðiýsingu tii umhverfisráðuneytisins tilfrekari ákvörðunar. 
Samþykki ráðuneytið tillöguna er gengiðfrá friðlýsingu aðfengnu áliti Náttúrufræðistofnunar fslands.

Að lokum vill Lundavínaféiagið árétta tvö mikilvæg atriði í þessari umræðu. Bæði eru tekin upp úr 
fundargerð umhverfis- og náttúruverndarnefndar Mýrdalshrepps frá 26. nóvember 2009. í fyrsta 
lagi er þar minnt á samþykkt sveitastjórnar um málið.

Á fundi sveitastjómar þann 26. febrúar 2009 var eftirfarandi umsögn um tillöguna samþykkt.
Sveitarstjórn leggst gegnfriðlýsingu hvcmnstóðs undir Reynisfjalli þar sem ekki verður séð að hvönn eða 
brekkubobba sé nokkur hœtta búin a f manna völdum og skiptar skoðanir eru meðal íbúa um ágœti friðlýsinga 
sem þegar eru í gildi í Mýrdalshreppi.

í annan stað kemur frá í fundargerð umhverfis- og náttútverndarnefndar Mýrdalshrepps þær 
grunnforsendur sem voru settar fram í upphafi málsins.





í svari Erlings Ólafssonar skordýrafræðings hjá Náttórufræðistofhun íslands þar sem hann var spurður 
um forsendur þess að hann leggi til að búsvæði brekkubobba í austurhlíðum Reynisfjalls verði friðlýst 
segir m.a:
„ Eg gerði mér fulla grein Jyrir því að svona gjörningyrði að vinna í samvinnu við heimamenn og ná niðurstöðu 
ífullri sátt við alla hlutaðeigandi. Efþað gengi ekki þá félli málið að sjálfsögðu dautt. “
„ Ég lít svo áað ef heimafólk verður áfram ósátt við þennan gjörning sem var eingöngu vel meintur, með 
virðingu fyrir heimafólki og einstakri náttúrunni sem sveitarfélagið er svo lánsamt að eiga innan sinna vébanda, 
þá er einsýnt að friðunin verði blásinn út a f borðinu. Um friðlýsta reiti á að ríkja friður og samkomulag sem 
skyldu vera hluti a f innihaldi friðlýsinga. Friðlýsing má ekki verða minnisvarði um deilur. “
Umhverfís-  og náttúruverndarnefnd Mýrdalshrepps telur að sú sátt meðaí heimamanna sem vera á 

forsenda friðlýsingarinar sé ekki fyrir hendi og hvetur sveitastjórn eindregið til að hajha alfarið öllum 
friðlýsingaráformum að svo komnu máli.

Lundavinafélagið tekur heilshugar undir þessa lýsingu Erlings og telur að með henni sé í raun 
sjálfhætt frekari tilraunum til friðlýsingar Reynisfjalls.

F.h. Lundavinaféiagsins

Eggert Skúíason gsm 856 -  5100 
Netfang: eggert@franca.is

Samrit sent til:

Sveitarstjómar Mýrdalshrepps 
Samtök sunnlenskra sveitarfélaga 
Þingmanna Suðurlands 
Fjölmiðla

mailto:eggert@franca.is
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B,t. Umhverfisnefnd Alþingis

Erindí vegna Náttúruverndaráætlunar 2009 -  2013 v/áforma um að 
friðlýsa Reynisfjall

Lundavinafélagið t Vík hefurgert samkomulag við sveitarstjórn Mýrdalshrepps um stjórnun og 
skipulag á lundaveiði í Reynisfjalli að austanverðu. Lundaveiði í Reynisfjalli hefur verið stunduð um 
langa hríð og verið hluti af hlunnindum og lífsháttum þeirra sem búið hafa í sveitarfélaginu. Flestir 
þeir sem nú stunda veiðina hafa lært handbrögðin og hófstillta umgengni af feðrum sínum eða öfum 
sem lærðu af sínum forfeðrum. Allir hafa þeir lagt leið sína um fjallið og kappkostað að ganga vel um.

Lundavinafélagið hefur fylgst grannt með framgangi og þróun lundastofnsins. Veiðistjórnun félagsins 
byggir á þeirri meginreglu að lundinn njóti vafans. Þannig hefur félagið stytt veiðitíma þegar ástand 
stofnsins hefur versnað. Hefur Lundavinafélagið fylgt fordæmi Eyjamanna hin síðari ár. Fylgiskjöl með 
þessu erindi eru veiðikort 2007 og 2008 þar sem sjá má að þetta er tekið fram við félagsmenn. Að 
sama skapi sést greinilega að veiðidöum á hvern félagsmann er fækkað úr fimm í þrjá í fyrra. Að sama 
skapi og félagið lætur lundann njóta vafans, teljum við þennan forna rétt félagsmanna til nytja í 
fjallinu afar mikils virðt og óskum þess að horft verði tií þessa réttar við meðferð málsins.

Á undanförnum öldum hefur sambýli brekkubobba og manns verið skaðlaust fyrir báða aðila.
Hvönnin dafnar sem aldrei fyrr og hefur þéttleiki hennar og útbreiðsla aukist. Raunar er svo komið að 
hvönnin er sífeflt að vinna ný lönd og er það á kostnað lágróðurs sem virðist ekki þrífast nema í litlu 
mæli eftir að hvönninn dreifði sér svo mikið sem nú er orðið.

Með friðlýsingu Reynisfjalls eins og nú er áformað er Ijóst að lundaveiði leggst af eins og hún er nú 
stunduð. Lundvinafélagið leggst algerlega gegn þessari friðlýsingu og mótmælir þessum áformum af 
fullum þunga.

Við tökum undir með sveitarstjórn sem hafnað hefur þessum hugmyndum áður og ítrekað. Við tökum 
einnig undir með öðrum þeim aðilum sem hafnað hafa þessum áformum áður. Við undrumst 
jafnframt að þessi hugmynd skuli sífellt endurvakin og eiga greiða leið inn í stjórnsýsluna.





í Ijósi þess hve viðamikil aðgerð er fyrirhuguð í drögum þeim sem kynnt hafa verið í tengslum við 
Náttúruverndaráætlun 2009 -  2013 telur Lundavinaféiagið framkomnar hugmyndir óraunhæfar og 
hreint út sagt vega að hagsmunum byggðarlagsins sem nú þegar á undir högg að sækja af svo 
margvísiegum ástæðum.

Brekkubobbin var í Reynisfjalli áður en ísland var numið af mönnum. Það er Ijóst að hann mun verða í 
fjallinu eftir að byggð leggst af í Vík og á íslandi. Væri ekki í lagi að gera ráð fyrir manninum í 
Náttúruverndaráætlun 2009 -  2013 í stað þess að einblína á dýrategundir og plöntur?

Lundavinafélagið harmar að þessi hugmynd skuli enn vera til umfjöllunar og iítur á hana sem aðför að 
hagsmunum iítils sveitarfélags sem hefur þurft að taka á sig ýmislegt hin síðari ár.

Friðun Reynisfjalls vegna brekkubobba og hvannar er illa ígrunduð og órökstudd hugmynd.

Við hvetjum nefnarmenn til að sína sanngirni og ábyrgð í þessu máii.





Lundakort 2008
Karl Runóifsson 
Sigurður Birgir Baldvinsson 
Bjarni Jón Finnsson

Matthías Jón Björnsson 
Eggert Skúlason 
Símon Gunnarsson

Einar Kiemensson 
Magnús Kristjánsson 
Björn Friðriksson

Hafsteinn Jóhannesson 
Magnús Ingólfsson 
Sigurður Hjálmarsson

Guðrún Sigurðardóttir 
Karl Ragnarsson 
Málfriður Eggertsdóttir

Sigurður Ævar Harðarson 
Guðjón Þ. Guðmundsson 
Magnús Orri Sæmundsson

Arni Sigurjónsson 
Auðbert Vigfússon 
Karl Eyjólfur Karlsson

10-júI

12.JÚI

14JÚI

15.júl

16.júi

17 júl

Yfiriit

18.júf

19JÚI

21.júl

22.jul

23.júl

24.JÚÍ

25.JÚI

26.JÚI

28.JÚI

29.júl

30JÚI

31-júl

Jk *  ' *l.agu

2.ágú

Vegna ástands vesdistofnsSns héfur verið ákveðið að fýfgja Vestmannaeyjum að mestu með veíðltlmafoíí.. 

Árgjald 2008 Kr. 1000.- Greiðist á tr. Sigurðar Hjátmarssonar 0317 - 26 - 699 kt 160252-4729





Lundakort 2007 Sigurður Hjáimarsson

1
2
3

Karl Runólfsson 
Sigurður Bfrgir Baldvinsson 
Bjarni Jón Finnsson

9JÚI 17JÚI 25.júl 2.ágú 10.ágú

4
5
6

Matthías Jón Björnsson 
Eggert Skúlason 
Símon Gunnarsson

10.júl 18.JÚI 26JÚI 3.ágú 11.ágú

7
8 
9

Einar Klemensson 
Magnús Kristjánsson 
Björn Friðriksson

11 júl 19.júl 27.júl 4.ágú 13.ágú

10
11
12

Hafsteinn Jóhannesson 
Magnús Ingólfsson 
Sigurður Hjálmarsson

12.JÚ1 20.júl 28.júl 6.ágú 14.ágú

13
14
15

Guðrún Sigurðardóttir 
Karl Ragnarsson 
Málfríður Eggertsdóttir

13. j ú I 21.JÚI 30.JÚI 7.ágú 15.ágú

16
17
18

SigurðurÆvar Harðarson 
Guðjón Þ. Guðmundsson 
Magnús Orri Sæmundsson

14.júl 23.JÚI 31. j ú I 8.ágú 16.ágú

19
20 
21

Arni Sigurjónsson 
Auðbert Vigfússon 
Karl Eyjóifur Karlsson

16JÚI 24.JÚI l.ágú 9.ágú 17.ágú

Vegna ástands veiðístofnsins hefur verið ákveðlð að stytta veiðitímann áríð 2007 í 6 vikur. 
Árgjald 2007 Kr. 1000,- Greiðistá tr. Sigurðar Hjálmarssonar 0317 - 26 - 699 kt 160252-4729




